




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
3 พฤศจิกายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>นโยบายลดปัญหายาเสพติด</p> <p>1. สร.หารือทุกฝ่ายกำหนดจำนวนครองยาบ้า สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcot, pptv, ch3 plus, thecoverage) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ให้สัมภาษณ์ถึงข้อเสนอออกประกาศกำหนดยาบ้า 10 เม็ดเป็นผู้เสพ ว่าไม่ได้มีเจตนาแก้กฎกระทรวง ซึ่งกฎหมายประมวลยาเสพติด 2564 ยังไม่มีกฎกระทรวงมารองรับ โดยกฎหมายใหม่เน้นการให้โอกาสคนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงแก้กฎหมายเดิมมาเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติด ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการ 4 ฝ่าย คือ มท. ป.ป.ส. ยธ. และ สร. พิจารณาร่วมกันว่าจำนวนยาบ้าเท่าไรถึงจะเหมาะสม ซึ่งทาง สร.ใช้เหตุผลทางการแพทย์ เน้นเปลี่ยนการชั่งเป็นบำบัดรักษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผจก., news1live) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. เผย สร.จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายความมั่นคง ด้านสังคม รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ หารือเกี่ยวกับการออกประกาศกำหนดจำนวนครอบครองเม็ดยาบ้า เป็นผู้เสพและเข้ารับการรักษา ซึ่ง สร.มีบทบาทในการนำผู้เสพมาบำบัดรักษาและฟื้นฟู แต่กฎหมายใหม่ให้อำนาจ รมว.สร.เป็นผู้กำหนด เกณฑ์การพิจารณาจะดูทั้งจำนวนเม็ดที่เสพร่วมกับพฤติกรรม ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีใครพูดถึง หากพฤติกรรมของผู้เสพเข้าข่ายคำก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ว่าจะครอบครองกี่เม็ดก็ตาม</p> <p>2. แนะนำทวนยาบ้า 10 เม็ด สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน - พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ อธิบดีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวถึงกรณี รมว.สร.เตรียมออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้ที่มียาเสพติดประเภทที่ 1 เมทแอฟเฟตามีนหรือยาบ้าในครอบครองไม่เกิน 10 เม็ดให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพว่าควรทวน เพราะถ้าออกกฎหมายนี้มาจะเป็นตราบาปของท่าน ตราบาปของประเทศและเป็นบาปให้กับประชาชน จะเป็นคนทำให้ยาเสพติดมากขึ้น คนติดยาเสพติดมากขึ้น</p> <p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า คอลัมน์ คิด เขียน คุย - เรื่องครอบครองยาบ้าไม่เกิน 10 เม็ดให้ถือว่าไม่เป็นผู้เสพ ที่ สร.จะประกาศเป็นกฎกระทรวงบังคับใช้นี้ สุดท้ายจะมัดคอตนเองเหมือนที่ลึงทอดแหแล้วตกน้ำตาย แนวทางที่ถูกต้องคือต้องห้ามไม่ให้มีการพกพาหรือครอบครองยาบ้าแม้แต่เม็ดเดียวไม่ว่าจะเป็นผู้เสพหรือผู้ค้า เพราะถ้าไม่มีผู้ค้าก็ไม่มีผู้เสพ เมื่อไม่มีผู้เสพก็ไม่ต้องมีการบำบัด ปัญหาอยู่ที่จะตั้งวงจรการค้ายาบ้าได้อย่างไร ทั้งไม่ให้เกิดการผลิตและไม่ให้มีการลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านได้ รัฐบาลทำได้หรือเปล่า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ เปลว สีเงิน - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร.โยนหินถามทางจะออกกฎกระทรวง กำหนดให้คนมียาบ้าไม่เกิน 10 เม็ด เป็นผู้เสพคอบยาบ้า และคนขายเฮ ขอบคุณ รมว.สร.ที่ออกนโยบายสนับสนุนการขาย-การเสพให้กว้างขวาง นับเป็นนโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายยาบ้าของรัฐบาลเพื่อไทยที่ตรงเป้า ซึ่งมีผู้คัดค้านมากมาย โดยการแก้ปัญหาเรื่องนี้ รัฐมนตรีต้องสมมติตัวเองเป็นคนไม่มีงานทำ หลุดเข้าไปในวงจรค้ายาจนติดยาในที่สุด แล้วตอบโจทย์ชีวิตตัวเองว่า เมื่ออยากสลัดพ้นจากวงจรนี้ต้องการอะไรรองรับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ บทบรรณาธิการ - มีการเสนอแนวคิดจากนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ว่า ผู้ครอบครองยาบ้าไม่ถึง 10 เม็ด คือผู้เสพ ไม่ใช่ผู้ค้า แต่ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรมว.สร. เคยเสนอว่าผู้ที่มียาบ้าในครอบครองเกิน 1 เม็ดถือเป็นผู้ค้า บอกว่าแค่เปลี่ยนตัว รมว.สร.ไม่กี่วัน นโยบายเรื่องการเป็นผู้ค้ายาบ้าก็เปลี่ยนไปจนสังคมสับสน การจะแก้ปัญหาสำคัญของประเทศชาติให้ลุล่วงได้ ต้องมาจากการตั้งต้นที่ถูกต้องก่อนเป็นอันดับแรก หากนโยบายเปลี่ยนแปลงไปตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจรัฐรับรองว่าไม่มีวันแก้ปัญหาสังคมของประเทศไทยได้</p>	
<p>นโยบายเปิดฝับตี4</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ สยามรัฐ ผู้จัดการ โลกวันนี้ linetoday) - นพ.เลิศศักดิ์ ลิชนะนิธิกุล แพทย์ศัลยกรรมประสาท รพ.วชิระภูเก็ต และ พญ.ชนิดา เข็มเงิน แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.วชิระภูเก็ต ให้ความเห็นในประเด็นเปิดฝับถึงตี 4 ว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวควมคิดให้รอบด้าน มีมาตรการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เพื่อป้องกันผลกระทบจากการบาดเจ็บและเสียชีวิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการขยายเวลาอย่างเป็นระบบ อย่างมองเพียงแค่ว่ารายได้ที่จะเพิ่มเพียงอย่างเดียว เพราะมีผลกระทบที่ตามมา ทั้งผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ผู้พิการ ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการรักษามหาศาล จ.ภูเก็ตเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตมากที่สุด จึงมีความกังวลว่าการขยายเวลาเปิดฝัจะซ้ำเติมปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากมีการขยายเวลาเปิดฝัได้ถึง 4 ควรให้ทำเฉพาะบางโซน เช่น หาดป่าตอง หาดกะตะ และเตรียมมาตรการรองรับให้นักท่องเที่ยวที่ออกจากฝัแล้วกลับที่พักอย่างปลอดภัย</p> <p>ด้าน รศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า หากรัฐบาลต้องการผลักดันนโยบายดังกล่าวจริง การวางแผนงานในระดับจังหวัดควรต้องนำหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้บริหาร รพ.ในพื้นที่ร่วมวางแผนด้วย ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ</p>	
<p>นโยบายมะเร็งครบวงจร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์ เผย Cancer Warrior หรือมะเร็งครบวงจร เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วน Quick Win ของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. ซึ่งพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่รักษาด้วยวิธีการผ่าตัด การฉายรังสี การให้ยาเคมีบำบัด หรือการรักษาร่วมกัน ผลจากการรักษาออกจากจะทำลายเชื้อมะเร็งอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติการประจำวัน</p> <p>นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ ผอ.รพ.มะเร็งชลบุรี กล่าวว่า รพ.มะเร็งชลบุรี ได้จัดทำโครงการ Animal Assisted Therapy : The way of water in the Aquarium สนับสนุนให้ผู้ป่วยที่มีความรัก ชื่นชอบต่อวิถีชีวิตสัตว์ พืชพันธุ์หรือสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ได้มีเข้าเยี่ยมชมสัตว์น้ำ สัมผัสบรรยากาศโลกใต้ทะเล ในสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา ช่วยให้ผู้ป่วยมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ลดความวิตกกังวล คลายความว้าวุ่นสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง</p>	
<p>ถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus, thecoverage)</p> <p>- นายมะกอแข็ง เจาะแต ประธานชมรม ผอ.รพ.สต. จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมนายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) และตัวแทน 60-70 คน เดินทางมายังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอบคุณ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.และผู้บริหารฯ กรณีคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีมติให้ข้าราชการที่ประสงค์ถ่ายโอนไปยัง รพ.สต.ไปยัง อบจ. โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากร 222 คนที่อยู่ใน 5 หน่วยงาน คือ สสอ. สสจ. รพช. รพท. ให้โอนย้ายได้ตามขั้นตอนปกติ ระหว่างนี้ให้ช่วยราชการจนกว่าจะตัดโอนตำแหน่งให้ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ อ.กพ.สธ.จะมีการประชุมวันที่ 17 พ.ย. ถึงการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการตัดโอนเฉพาะกลุ่มบุคลากร 222 คนสังกัด 5 หน่วยงานเท่านั้น แต่อีกกลุ่มจำนวน 766 คนถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage, thailandplus)</p> <p>- สช.-สวรส. ลงนามพัฒนาระบบอภิบาลสุขภาพท้องถิ่นร่วมกับอบจ.ปทุมธานี เตรียมปักหมุด รพ.สต. 2 แห่ง “บางเขแยง-บ่อเงิน” นำร่องจัดบริการปฐมภูมิบนกระบวนการมีส่วนร่วม ช่วยสนับสนุนในกระบวนการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. โดยปัจจุบัน อบจ.ปทุมธานี ได้รับถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. แล้วรวม 24 แห่ง เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการบริหารงานระดับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ไม่พบปัญหาการถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>ด้าน นพ.ปริดา เต๋ออารักษ์ รองเลขาธิการ สช. กล่าวว่า เป้าหมายหลักของการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. จะมีด้วยกัน 3 ส่วน คือ 1. ประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากท้องถิ่นซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เป็นผู้จัดการระบบสุขภาพควบคู่กับบริการสาธารณะด้านอื่นๆ สามารถดูแลคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นองค์รวม 2. ระบบบริการสุขภาพเข้มแข็งมากขึ้น ภายใต้การสนับสนุนเชื่อมโยงกันทั้งในแง่ทรัพยากร วิชาการ บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ 3. ประเทศปลอดภัย มั่นคง มั่งคั่งมากขึ้นในภาพรวม</p>	
<p>เตือนสารพิษในบุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thejournalistclub, newtv)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถการ รก.แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากมีสารนิโคตินในปริมาณสูง รวมทั้งยังมีสารอันตรายอื่นๆ ผลงานวิจัยยืนยันว่าผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันมากถึง 2 เท่า หากสูบบุหรี่ทุกวันมีโอกาสเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่มากถึง 2.66 เท่า และในกลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกับสูบบุหรี่ทุกวันยังมีโอกาสเสี่ยงเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 4.62 เท่า</p>	
<p>คลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (thebangkokinsight, ChiangmaiNews, thereporters, thecoverage)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พญ. อัจฉรา นิธิอิณญาสกุล รก.แทนอธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมขับเคลื่อนการดำเนินงานคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต หรือ Lifestyle Medicine Clinic แห่งแรกของภาคเหนือ ที่ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัจจัยการเกิดโรครายบุคคล เหมาะสมกับวิถีชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพดี</p>	
<p>ทดสอบผลิตภัณฑ์นมผงเอนฟาโกร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ch7, bugaboo, vnexplorer, lasvegasnews, sanook)</p> <p>- บจก.มีด จอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) เผยจากการที่ ออย. และกรมวิทย์ฯ ได้สุ่มทดสอบผลิตภัณฑ์นมผงในตลาด รวมถึงเอนฟาโกร (Enfagrow A+ Mindpro S4) ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามปกติ โดยได้มีการประกาศรายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์เมื่อ 16 ต.ค. 66 ว่าพบผลิตภัณฑ์ที่คลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานของออย. ทางบริษัทได้นำผลิตภัณฑ์ในรอบการผลิตเดียวกันนี้ส่งตรวจกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลทดสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดย ออย. ดังนั้น ออย. และกรมวิทย์ฯ จึงได้ทบทวนผลการทดสอบและพบว่าไม่มีข้อผิดพลาดในการถ่ายโอนข้อมูลของผู้วิเคราะห์ พร้อมแจ้งยกเลิกประกาศผลการทดสอบดังกล่าว และยืนยันว่าผลิตภัณฑ์เอนฟาโกรผ่านการทดสอบคุณภาพตรงตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง ตามประกาศของออย. เมื่อวันที่ 25 ต.ค 66</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- ภ.ก.ภาณุโชติ ทองยัง ประธานอนุกรรมการ อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สภาผู้บริโภค แสดงความคิดเห็นว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนถึงการกำกับดูแลหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดหรือ Post-marketing ในเรื่องการแจ้งเตือนภัยของ ออย. มีปัญหาทั้งความล่าช้า 7 เดือนจนนมหมดอายุ เปลี่ยนผลทดสอบ ไม่ชัดเจน และสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภค เสนอให้ ออย. ปรับปรุงระบบการกำกับดูแลหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค ควรตรวจสอบสาเหตุของความล่าช้าในการเตือนภัย เร่งพัฒนาระบบการทำงานระหว่าง ออย. และกรมวิทย์ฯ ให้สามารถแจ้งเตือนภัยในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต</p>	
<p>ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม “ผูกพันใจ”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รก.อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผยกรมวิทย์ฯ สร้างระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ผูกพันใจ เพื่อรายงานผลการตรวจพันธุกรรมเพื่อประเมินโอกาสที่จะเกิดการแพ้ยารุนแรงของผู้ป่วย นำร่องที่รพ.มหาราช จ.นครราชสีมา เป็นแห่งแรก ซึ่งผลการตรวจเภสัชพันธุศาสตร์จะทำให้แพทย์ผู้รักษาสสามารถเลือกใช้ยาหรือปรับขนาดยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการแพ้ยา โดยผลการตรวจเพียงครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งแพทย์ เกสัชกร และผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์ในการรักษาต่อไปได้ ทั้งนี้ สามารถรับการตรวจได้ที่ห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกรมวิทย์ฯ 14 แห่งทั่วประเทศ</p>	
<p>แผนการเพิ่มประชากร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ คอลัมน์ ทะหะพาที)</p> <p>- เสนอบทความ จากกรณีที่มีการประชุมคกก.พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ และมีการเผยแพร่ผลการประชุมพร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับประชากรของประเทศไทยในอนาคตที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง อัตราการเสียชีวิตมากกว่าการเกิด ส่งผลให้ประชากรไทยโดยรวมค่อย ๆ ลดลงไปด้วย คาดว่า ใน 60 ปีข้างหน้าจำนวนประชากรไทยทั้งหมดจะลดจาก 66 ล้านคน เหลือเพียง 33 ล้านคน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของ สธ. ที่จะต้องให้คนไทยแต่งงานมากขึ้นและมีบุตรมากขึ้น เพื่อหาทางเพิ่มจำนวนประชากร</p>	
<p>เดือนวันที่ 3-5 พ.ย.นี้ ค่าฝุ่นขยับขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>-นายพรพรม วิจิตเรษฐ ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ได้รับรายงานคาดว่าจะมีค่าฝุ่นสูงในระดับสีส้ม ระหว่าง 37.6-75 มคก./ลบ.ม ในวันที่ 3-5 พ.ย.นี้ โดยเตรียมมาตรการรับมือ 3 ส่วน คือ 1.ติดตามเฝ้าระวัง จากการรวบรวมจุดเสี่ยงก่อฝุ่นต่าง ๆ เช่น แหล่งก่อสร้างเพื่อตรวจว่าแต่ละเขตมีการตรวจจุดเสี่ยงครั้งสุดท้ายเมื่อใด 2.การลดมลพิษ ใช้อำนาจตาม พรบ.สิ่งแวดล้อม มีผลถึงการพิจารณาจะปรับใบอนุญาตก่อสร้างหากพบรถที่ก่อควันดำเกินมาตรฐานในโครงการก่อสร้าง 3.ด้านสุขภาพ เช่น กรณีค่าฝุ่นสูงจะมีการจัดกิจกรรมยกระดับสีเตือนค่าฝุ่นในโรงเรียน และต่อยอดไปถึงชุมชน รวมถึงในรพ.มีการเตรียมคลินิกปลอดฝุ่นรองรับ และสำนักอนามัยมีมาตรการลงพื้นที่เชิงรุกมากขึ้น</p>	
<p>ทำข้อมูลเตือนกินสมุนไพรกับยาปัจจุบัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- รศ.ดร.ภญ.ณัฐินี อนันตโชค หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพร อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า สำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สธ. จัดทำฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interaction Database) โดยตัวอย่างการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันของโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs เช่น โสมเกาหลีและผักเชียงดากับยาแผนปัจจุบันที่ใช้รักษาโรคเบาหวาน หากทานร่วมกันจะเสริมฤทธิ์ให้ระดับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>น้ำตาลในเลือดลดต่ำเกินไป ขณะที่เซอเมเทคทานร่วมกับยาความดันโลหิตสูงอาจต้านฤทธิ์กัน จนทำให้การรักษาด้วยยาไม่ได้ผล ทั้งนี้ อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อทานในรูปแบบยาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่อเนื่องเป็นเวลานาน หากเป็นทานสมุนไพรในรูปของอาหารเป็นครั้งคราวอาจไม่มีผลแต่อย่างใด</p>	
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- ตามที่มีการแชร์ข่าวสารในสื่อออนไลน์เรื่องทานยาความดันตอนเช้าจะคุมความดันได้ไม่ดี เสี่ยงเกิด Stroke ได้ง่ายขึ้น สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ชี้แจงว่า เป็นข้อมูลเท็จ การทานยารักษาความดันโลหิตสูงตอนเช้าจะช่วยควบคุมความดันโลหิตในช่วงเวลากลางวัน ยารักษาความดันโลหิตสูงที่ทานตอนเย็นหรือก่อนนอนอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตในช่วงเช้าได้ เพราะยารักษาความดันโลหิตสูงบางชนิดอาจไม่ได้ออกฤทธิ์นานถึง 24 ชั่วโมง ซึ่งบางครั้งอาจต้องทานยาเช้าและเย็นเพื่อควบคุมความดันโลหิตให้ใกล้เคียงปกติ</p>	
<p>พบ นร.ม.1 ประวัติเสพยาตั้งแต่ ป.5 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaiPBS linetoday)</p> <p>-ครู จ.บุรีรัมย์ นำ นร.ชาย ม.1 ส่ง รพ.หัวราช หลังพบอาการผิดปกติ เหม่อลอย-หวาดระแวง จากการชักประวัติเด็กชายยอมรับว่า ใช้นาเสพติดมาตั้งแต่อายุชั้น ป.5 โดยเพื่อนรุ่นพี่ชักชวนไปมั่วสุมตามป่าอ้อยในหมู่บ้าน แต่การตรวจปัสสาวะล่าสุดไม่พบสารเสพติดในร่างกาย ส่วนอาการหลอนหวาดระแวงที่เกิดขึ้นอาจเป็นผลจากที่เคยเสพยาเสพติด แพทย์ให้รอดูอาการที่ รพ. 7 วัน</p>	
<p>ใช้หุดับ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร.9 นครราชสีมา เผยช่วงนี้พบผู้ป่วยโรคใช้หุดับทั้งจากการกินหุดิบ ลาบเลือดดิบ ก้อยดิบ และดื่มสุราร่วมกับกินอาหารสุกๆ ดิบๆ รวมไปถึงพ่อครัว แม่ครัว ผู้ปรุงอาหารที่มีบาดแผลแล้วไปสัมผัสเนื้อหุหรือเลือดหุดิบๆ ที่มีเชื้อ พบผู้ป่วยแล้ว 500 ราย และมีผู้เสียชีวิต 24 ราย เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการกินหุดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ อาหารปิ้งย่างไม่สุก อาหารปิ้งย่างควรใช้อุปกรณ์ในการคีบเนื้อหุดิบและสุกแยกจากกัน และไม่กินหุดิบร่วมกับการดื่มสุรา แนะนำสดใหม่ ปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อน 70 องศาเซลเซียส</p>	
<p>ควบคุมสินค้าทันตกรรมออนไลน์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, Line Today)</p> <p>- ทพ.สุชิต พูลทอง นายกทันตแพทยสภา ประชุมหารือและแถลงข่าวการจัดการสินค้าทันตกรรมออนไลน์ที่หลอกลวงและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ระหว่าง อย. สคบ. และผู้ประกอบการธุรกิจแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ ซึ่งมีเพียงผู้แทนจาก Lazada เข้าร่วม จากการที่ทันตแพทยสภาตรวจสอบช่วงเดือนก.ย.-ต.ค.2566 เบื้องต้นพบว่า มีสินค้าทันตกรรมออนไลน์ 7 อย่างที่หลอกลวงและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค แต่ความจริงอาจจะมีมากกว่านี้ ได้แก่ 1.เม็ดกาอุดฟัน 2.ที่ครอบฟันขาว 3.ฟันปลอมซิลิโคน 4.จัดฟันซิลิโคน 5.ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้หินปูนหลุด 6.สินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น และ 7.ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน ซึ่งสินค้าบางอย่างอาจถึงขั้นทำให้เสียชีวิต เช่น เม็ดกาอุดฟัน หากผู้สูงอายุใช้แล้วเกิดการสำลักลงคออาจทำให้เสียชีวิตได้ หรือบางสินค้าน่ามีส่วนผสมของตะกั่วหรือโลหะหนักที่จะเป็นอันตรายในระยะยาวได้</p>	
<p>แจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรี สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- สปสช. ขอเชิญชวนคนไทยที่มีภาวะพึ่งพิง ป่วยติดบ้าน หรือป่วยติดเตียง (ค่า ADL น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6) รวมถึงผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะ ออจาระไม่ได้ ทั้งผู้ป่วยรายเก่าและผู้ป่วยรายใหม่ทุกกลุ่มอายุ ลงทะเบียนขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรี จำนวนไม่เกิน 3 ชิ้นต่อวัน โดยกรุงเทพฯ แจกความประสงค์ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ส่วนต่างจังหวัดแจ้งที่ รพ.สต. หรือ อบต./เทศบาล</p>	